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Fyrirspurn fulltrúa íbúasamtaka, lögð fram á fundi íbúaráðs Breiðholts þann 3. maí 

2021 um Garðheimareit: 

Fulltrúi Íbúasamtakana betra Breiðholt óskar eftir upplýsingum um stöðu mála 

varðandi þróun á Garðheimareit. En í október 2020 birtist grein í fjölmiðlum um að 

Hagar leitist eftir að reisa þar 720 íbúðir og 3500 fermetra verslunar og 

þjónustuhúsnæði. Hefur síðan lítið heyrst af þessum áformum og óskar fulltrúi eftir 

upplýsingum um stöðu mála.  

 


